
 

  
  วันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ คณะอนุกรรมาธิการด้านสิ่งแวดล้อม ในคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาศึกษาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
๑) พิจารณาเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ขยะอันตราย สภาพปัญหา สาเหตุ 

ของปัญหา แนวทางการแก้ไข และปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ โดยเชิญ ผู้แทนจากกรุงเทพมหานคร  
มาร่วมประชุม  

      มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร สรุปได้ดังนี้ 

 (๑) มีปริมาณขยะมูลฝอยเพ่ิมขึ้น จากการขยายตัวของเมืองและการเป็นเมืองท่องเที่ยวจึงท าให้รถเก็บขยะ 
มูลฝอย และเจ้าหน้าที่เก็บขนขยะมูลฝอยมีจ านวนไม่เพียงพอ 

  (๒) มีการลักลอบทิ้งขยะมูลฝอย 
  (๓) พ้ืนที่ฝังกลบขยะมูลฝอยค่อนข้างหายาก และหากจะต้องน าระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ก าจัดขยะ 

จ าเป็นจะต้องใช้งบลงทุนสูง 
  (๔) ประชาชนยังขาดความเข้าใจในการทิ้งขยะ และจัดเก็บขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร 
  (๕) ขยะมูลฝอยอันตรายจากชุมชนถูกทิ้งรวมกับขยะมูลฝอยประเภทอื่น 
 

 



 

  
 (๖) มีภาระค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยค่อนข้างสูง โดยแบ่งเป็น ๑) ค่าใช้จ่ายในการเก็บ

และขน และ ๒) ค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะมูลฝอย 
 (๗) ขาดกลไกทางกฎหมายในการส่งเสริมการลด และคัดแยกขยะจากแหล่งก าเนิด และการให้ผู้ผลิต

ต้องรับผิดชอบต่อซากผลิตภัณฑ์ของตน 
            ๒) พิจารณาเกีย่วกับโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ แนวทางการบริหารจัดการมลพิษที่เกิดจากกระบวนการผลิต 
ศักยภาพการก าจัดขยะ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ โดยเชิญ ผู้แทนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน มาร่วมประชุม 

     มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางในการบริหารจัดการมลพิษที่เกิดจาก
กระบวนการผลิต สรุปได้ดังนี้ 
      ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานได้มีมาตรการป้องกัน และติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ส าหรับผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง ดังนี้ 
      (๑) มีประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice : CoP) ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน 
ท่ีใชข้ยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงที่มีก าลังการผลิตติดตั้งต่ ากว่า ๑๐ เมกะวัตต์ 
                (๒) มีประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice : CoP) ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้
ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงที่มีก าลังการผลิตติดตั้งตั้งแต่ ๑๐ เมกะวัตต์ขึ้นไป 
 
 

 
 



 

       ท้ังนี้ ได้มีการก าหนดมาตรการทั้งระยะเตรียมการและการก่อสร้าง ระยะการก่อสร้าง ระยะด าเนิน
โครงการ และได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติในด้านต่าง ๆ อย่างครบถ้วน     

  ๓) พิจารณาเกีย่วกบัการปฏริปูประเทศดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ในประเดน็ระบบบรหิาร
จัดการดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ประเดน็การปฏริปูที ่๒ : ระบบการประเมินยทุธศาสตรก์ารพฒันา
อย่างยั่งยืน (Strategic Environmental Assessment : SEA) โดยเชิญ ผู้แทนจากส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มาร่วมประชุม 
 มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการน าระบบการประเมิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Strategic Environmental Assessment : SEA) ไปด าเนินการ ดังนี้ 
 (๑) การก าหนดแผน/แผนงาน/โครงการที่ต้องจัดท า SEA ยังไม่ชัดเจน เป็นรูปธรรม 
 (๒) แนวทางการประเมิน SEA ที่ได้จัดท าไว้ ยังไม่ชัดเจน ไม่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 
 (๓) ไม่มีกลไกในการผลักดันการด าเนินงานพัฒนาระบบ SEA รวมทั้งไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
ในการพัฒนาระบบ SEA  

  (๔) หน่วยงานเจ้าของนโยบาย/แผน/แผนงาน ที่ต้องจัดท า SEA ยังไม่มีความพร้อมและไม่ไดเ้ตรียมการ
ตั้งงบประมาณรองรับการด าเนินการจดัท า SEA รวมท้ังยังไม่มคีวามรู ้ความเข้าใจท่ีถูกตอ้งเกี่ยวกบัการจัดท า SEA  

      (๕) การพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการจัดท า SEA ยังไม่ต่อเนื่อง/ไม่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูล EIA 
      (๖) ยงัไมม่ีการรวบรวมข้อมูลผูเ้ชี่ยวชาญในการจัดท า SEA อย่างเปน็ระบบ     
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